

Kính gửi: Ban giám hiệu trường*Tiêu Học Ngọc Lâm*.....

Thực hiện Kế hoạch số 32 /KH-CALB-CSTT, ngày 05/3/2019 của Công an quận Long Biên; Kế hoạch số 61/KH-CAHN-PV01, ngày 01/3/2019 của Công an Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của Pháp luật đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Kế hoạch số 196/KH-CALB-PGDĐT, ngày 01/9/2019 của Công an quận Long Biên về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền Pháp luật về TTATGT trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Long Biên năm học 2019-2020.

Thực trạng tình hình tai nạn giao thông hiện nay trên địa bàn quận Long Biên liên quan đến học sinh, sinh viên diễn ra ngày càng phức tạp cả số tính chất và số lượng vụ. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gây ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng con người hầu hết đều do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông, không hiểu hết các quy định của luật giao thông. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông do các hành vi như: Uống rượu bia tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đua xe đánh võng...

Tình trạng đuối nước của trẻ em trên địa bàn quận trong thời gian qua xảy ra tương đối nhiều, trước hết do lỗi của gia đình không quản lý, do sự đua đòi thích khám phá, tìm hiểu, nhận thức chủ quan của các em, không sử dụng các dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông, vui chơi trên nước...

Để tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức, ý thức đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên, lái xe đưa đón, học sinh, sinh viên nhà trường trong việc chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ; huy động sức mạnh phối hợp giữa Công an phường và nhà trường tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, Công an phường đề nghị Ban giám hiệu nhà trường thực hiện một số nội dung công tác sau:

1. Tuyên truyền cho Lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh các quy định về luật giao thông đường bộ nhất là việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông bằng xe mô tô. Xe máy điện, xe đạp điện....

2. Tuyên truyền việc sử dụng các dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên nước, sự cần thiết của việc sử dụng các loại dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông hoặc vui chơi trên nước.

3. Lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh không để xe, phương tiện tại các địa điểm cấm để phương tiện, trên hè phố không đúng quy định

4. Yêu cầu các em học sinh không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa có GPLX theo quy định. Không tham gia đua xe, cõ vũ đua xe trái pháp luật.

5. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Vậy Công an phường đề nghị Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Công an phường thực hiện có hiệu quả nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CAP (Tổ CSTT).

**KT.TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG BỒ ĐỀ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG**



Trung tá Đinh Xuân Hiếu